



ที่ นร ๐๒๐๔/ว ๑๖๓

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ
ทำเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการในการประสานงานด้านนิติบัญญัติ

เรียน กระทรวง ทบวง กรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติ

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอให้นำความเห็นของประธานกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับแนวทางการขอความร่วมมือทุกส่วนราชการในการประสานงาน
กับคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ดังนี้

๑. ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการตั้งคณะทำงานด้านรัฐสภา หรือกำหนด
ตัวบุคคลที่รับผิดชอบงานด้านรัฐสภา ทำหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าในเรื่องที่
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ ญัตติ และกระทู้ถาม ของส่วนราชการนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องมีข้อมูล
สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ หรือการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรที่จะ
สามารถดำเนินการได้ทันกับสถานการณ์

๒. ให้ทุกส่วนราชการรายงานหรือจัดทำแผนงานด้านนิติบัญญัติในรอบระยะเวลา
หนึ่ง ๆ หรือทั้งหมดของส่วนราชการนั้น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
(ปสส.) เพื่อที่คณะกรรมการฯ จะสามารถพิจารณาในภาพรวมทางด้านนิติบัญญัติของรัฐบาล และ
เพื่อที่จะสามารถจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนและจัดระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพได้ โดยขอ
ให้เสนอแผนงานดังกล่าวก่อนการเปิดสมัยประชุมนิติบัญญัติ

๓. เห็นควรให้มีระบบการติดตามความคืบหน้าและประสานการทำงานระหว่าง
กระบวนการออกกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งจะมีผู้แทนของส่วนราชการเข้าร่วมพิจารณาด้วย โดยขอให้ทุกส่วน
ราชการเจ้าของเรื่องรายงานความคืบหน้าผลการพิจารณาของคณะกรรมการธิการต่อคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) ทราบเป็นระยะ ๆ ดังแบบรายงานสรุปผลการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ เพื่อความรอบคอบและป้องกันมิให้เกิดปัญหาการแก้ไข
ที่มีผลกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลหรือขัดกับเจตนารมณ์ของการเสนอกฎหมายนั้น ๆ

/ในคราว ...

ในคราวประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๔๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสรอรรถ กลิ่นประทุม) เสนอเพิ่มเติมว่า โดยหลักการเห็นด้วยกับข้อเสนอของประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรและคิดว่าทุกกระทรวงมีผู้รับผิดชอบงานด้านรัฐสภาอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้มีการประสานกันอย่างใกล้ชิด และไม่ได้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องการประสานงานเกี่ยวกับกระทู้ถามสด เพราะกว่าจะทราบว่ามีกระทู้ถามสดที่ต้องตอบก็ใกล้เวลาประชุมแล้วทำให้มีเวลาเตรียมการเพื่อตอบกระทู้ถามดังกล่าวน้อย จึงขอให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหาวิธีการประสานให้ทราบล่วงหน้าว่ามีกระทู้ถามสดและกระทู้ถามสดนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพื่อรัฐมนตรีจะได้มีเวลาที่จะเตรียมข้อมูลในรายละเอียดเพื่อตอบกระทู้ถามสดดังกล่าวอย่างเพียงพอ


คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔ พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่ประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเสนอทั้ง ๓ ข้อ สำหรับข้อเสนอเพิ่มเติมของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสรอรรถ กลิ่นประทุม) นั้น เห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรประสานกับสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ยื่นกระทู้ถามสด เพื่อติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับกระทู้ถามสดดังกล่าวแล้วแจ้งให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทราบโดยด่วน เพื่อจะได้เตรียมรายละเอียดข้อมูลในการตอบกระทู้ถามสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๕ เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายวิชาญ เครื่องาม)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

10 ก.ย. 2544

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๔๐๐๐ ต่อ ๓๐๘-๔

๐ ๒๒๔๐ ๔๐๕

โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๔๐๕๘